

**แผนบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน**

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก
1. มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 2. สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย 2. มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาต่อยอดสู่บทความวิชาการ 3. มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ 4. มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	เรื่อง บทความ ช่องทาง มี	อย่างน้อย 1 เรื่อง อย่างน้อย 1 บทความ อย่างน้อย 3 ช่องทาง มี	1. ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2. รวบรวมองค์ความรู้โดยศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 3. สร้างและพัฒนาโครงการฝึกอบรมสู่การปฏิบัติ	1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ (งบประมาณแผ่นดิน) 2. โครงการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนนครนายก (งบประมาณแผ่นดิน) 3. โครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธรรมโมทัย)จังหวัดระยอง 4. โครงการ The 9th Philippines-Thailand Libraries Friendship Project (PTLFP) ใน ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ 5. โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ - การจัดงานกิจกรรมBOOKFAIR - กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา - กิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร - ทักษะศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร	รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอสมุด มศว องค์กรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก
					<p>6. โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม “จิตสไตน์ในวัยอาวุโส” - กิจกรรม “ข้อสังเกตในเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง” <p>7. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม</p> <p>กิจกรรมทำสบู่และน้ำยาสระผม</p>	<p>รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย</p> <p>นางสุจิตรา รัตนสิน</p>